

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG: “GIẢI CẦU LÔNG BỔ ÍCH VÀ LÍ THỨ”



Tổ chức từ ngày 22 đến 25 -11 tại Tiểu học Giang Biên, Giải cầu lông học sinh tỉnh năm học 2022-2023 là sân chơi thể thao bổ ích cho lứa tuổi học đường và là cơ hội để các địa phương tìm kiếm nguồn vận động viên (VĐV) hướng đến Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận năm 2022.

Giải cầu lông học sinh trường Tiểu học Giang Biên là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao trong trường học gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe và thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý chí và giáo dục nhân cách cho học sinh. Ngoài ra, giải đấu còn là sân chơi thể thao lành mạnh, phát triển phong trào luyện tập môn cầu lông trong học sinh, qua đó nâng cao sức khỏe phục vụ tốt việc học tập của các em.

Giải cầu lông học sinh trường Tiểu học Giang Biên năm học 2022-2023 có rất nhiều VĐV đến từ 3 khối lớp 3,4,5 đăng ký tham gia. Các VĐV tranh tài các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam-nữ. Với việc phải cạnh tranh ở các tất cả các nội dung dành cho tiểu học nên tính cạnh tranh của giải khá cao, trở thành động lực để các VĐV các lớp nỗ lực giành chiến thắng qua từng trận đấu.

“Phong trào cầu lông phát triển khá mạnh trong trường học những năm qua và trở thành môn thể thao quen thuộc với học sinh. Do đó, Giải cầu lông học sinh trường Tiểu học Giang Biên là cơ hội để các em thi đấu giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu để có thành tích tốt hơn tại Hội khỏe Phù Đổng sắp tới. Trong quá trình chuẩn bị giải đấu, các lớp rất nghiêm túc trong việc chọn lựa

con người và bố trí thời gian tập luyện thường xuyên. Đó là tín hiệu cho thấy, chất lượng VĐV tại Giải cầu lông học sinh trường Tiểu học Giang Biên năm nay khá tốt và các trận đấu sẽ rất hấp dẫn”. “Câu lạc bộ cầu lông Tiểu học Giang Biên cũng đã góp cho giải nhiều VĐV triển vọng.

Thời gian chuẩn bị từ đầu tháng 9 -2022, các VĐV TH Giang Biên nỗ lực đề hướng đến thành tích tốt nhất. “Thực tế, các đơn vị khác trên địa bàn quận Long Biên rất mạnh ở những môn thể thao học đường, đặc biệt là cầu lông, nên TH Giang Biên sẽ phải nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. Dù đây chỉ là sân chơi phong trào nhưng các lớp đều đem đến giải những cá nhân tốt nhất nên vị trí thuộc “tốp” đầu sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt ở từng trận đấu, từng chiếc huy chương của các VĐV”

Với việc các VĐV có huy chương được cử đi thi đấu cấp Quận sẽ là động lực để những tay vợt cố gắng hơn nữa. Những sân chơi phong trào như Giải cầu lông học sinh trường Tiểu học Giang Biên sẽ mang đến trải nghiệm bổ ích cho học sinh hình thành niềm đam mê thể thao với các em, trở thành yếu tố quan trọng để phát triển toàn diện tri thức và thể chất cho tuổi trẻ nhà trường. Do đó, cần có thêm những giải đấu như thế để tạo sức bật cho thể thao học đường và khuyến khích các địa phương chăm lo, phát triển các sân chơi phong trào, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân.

Sau khi giải kết thúc, các VĐV được cử đi thi đấu cấp quận sẽ tiếp tục rèn luyện để đi thi đấu cùng các trường trên địa bàn quận Long Biên. Chúc cho các VĐV cầu TH Giang Biên sẽ hoàn thành tốt nội dung thi đấu cầu lông cấp quận sắp tới.

Một số hình ảnh của học sinh tham gia giải cầu lông Hội khỏe Phù Đổng



Đồng























Người thực hiện: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh